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DREAM BIG, 
YOUNG STARTUP
เปลี่ยนความฝันให้ส�าเร็จ กับ 7 สตาร์ทอัพหน้าใหม่



	 เท่าน้ันไม่พอ	 จุใจกว่าเดิมด้วยจ�านวนหน้าที่เพ่ิมขึ้น	 ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์
และเรื่องราวสุด	WOW!	ที่จะมาชวนให้เหล่าบรรดาสตาร์ทอัพได้ตาลุกวาว	

	 ยิ่งไปกว่านั้น	ยังมีคอลัมน์ใหม่ๆ	ที่พร้อมขนมาให้ได้อ่านกันตลอดทั้งปี	 เช่น	TED	Team	เรื่องเล่า	
หรอื	How-to	แบบง่ายๆ	ทีจ่ะท�าให้ผูอ่้านทีเ่ป็นสตาร์ทอัพหรอืคนรุ่นใหม่ได้เหน็และเข้าใจในเร่ืองของการ
ท�างานร่วมกัน	เพื่อสร้างความเป็นทีมเวิร์ก	และ	TED	Opportunity	เรื่องราวใหม่ๆ	เทรนด์	หรือประเด็น
ที่น่าสนใจรอบโลก	 ที่จะเป็นโอกาสและจุดประกายไอเดียให้กับสตาร์ทอัพสามารถเริ่มต้นหรือขยาย 
ธุรกิจได้	

	 อย่าช้ามาประเดิมความร้อนแรงกับ	Issue	17	 ว่าด้วยเรื่องราวสุดเด็ดของ	7	 สตาร์ทอัพหน้าใหม	่ 
ท่ีเปลีย่นความฝันได้ส�าเรจ็	เมือ่ทุกการล้มและเรีย่วแรงทีเ่สยีไป	ไม่ได้หยดุความหวงัหรอืพงัความฝันของ
พวกเขาให้สลาย	แต่กลับกลายเป็นประตูเปิดสู่การคว้าชัย	เพียงเพราะไม่ถอดใจหรือยอมแพ้กลางคัน	

	 แล้วคุณล่ะ...พร้อมหรือยัง?	ที่จะออกไปล่าฝันและท�ามันให้เป็นจริง	

    “ฝันของคุณไม่ได้เล็กกว่าใคร และยิ่งใหญ่ได้ด้วยมือของคุณเอง” 

บอกความคิดเห็นของคุณ
ให้เรารู้ว่าอยากให ้

ปรับปรุงส่วนไหนในวารสารนี้  
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

ส�าหรับท่าน ท่ีนี่

CHASE 
YOUR 
DREAMS…
เปลี่ยนฝันให้กลายเป็นจริง  
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มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง TED Fund Newsletter 2024 โฉมใหม่!! 
กับการปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังน้ัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร สตาร์ทอัพหน้าใหม่ 
หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ จะอยู่ที่ไหน หรืออยากอ่านเวลาใด สามารถท�าได้ทุกที่ ทุกเวลา



	 แล้วรู้หรือไม่ว่า	คนท่ีสามารถท�าความฝันให้ส�าเร็จได้	สิง่ท่ีพวกเขามี
คืออะไร

 ไม่ใช่แค่มคีวามฝันลอยๆ	แต่ต้องมเีป้าหมายทีช่ดัเจนและวดัผล
ได้ด้วย	เพื่อให้รู้ว่าในทุกๆ	สเตปที่ก้าวเดินนั้นเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้
แล้วหรือยัง?

 เมื่อมีเป้าหมายก็ต้องมีแผนการท่ีจะไปให้ถึง	 จะไปด้วยวิธีการ
อย่างไร	ต้องใช้กลยุทธ์อะไร	หรือต้องอาศยัเคร่ืองมือ	เทคโนโลยีแบบไหน	
เพราะถ้าไม่มีแผนการท�างานที่ชัดเจน	 คงยากที่จะเปลี่ยนความฝัน 
ให้เป็นจริงได้

 ฝันให้ไกลไว้ก่อน	หลายคนมักจะมองว่า	การคิดใหญ่	ฝันใหญ่	
ส�าหรับคนตวัเล็กนัน้ยากเกินไป	ไม่มทีางเป็นไปได้	แต่รู้ไหมว่า	ความฝัน
ที่ยิ่งใหญ่ไม่จ�าเป็นต้องท�าให้ส�าเร็จในคร้ังเดียว	 การสะสมความส�าเร็จ
เล็กๆ	น้อยๆ	ระหว่างทางไปเรื่อยๆ	ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งอาจรวมกันแล้ว 
กลายเป็นความส�าเร็จแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึง

 ไม่ยอมแพ้	 เพราะจุดจบของคนมีฝันแต่ไม่ถึงฝั่ง	 เป็นเพราะ 
เขายอมแพ้ไปก่อนนั่นเอง	 ไม่มีใครไม่เคยเจอปัญหา	 ไม่มีใครท�าอะไร
โดยไร้อปุสรรค	สิง่ส�าคญัคอื	คณุจะสามารถเปลีย่นปัญหา	เปลีย่นอปุสรรค	
ให้เป็นโอกาสได้อย่างไร?	

	 และนี่คือเรื่องราวของ	7	สตาร์ทอัพหน้าใหม่จากการสนับสนุนของ	
TED	Fund	ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น	(TED	Youth	Startup)	 
ที่อยากจะให้ทุกคนได้รู ้จัก	 แม้สิ่งท่ีพวกเขาคิดและลงมือท�าในวันนี้ 
อาจจะยังต้องมีระยะทางให้ฝ่าฟันและรอเวลาแห่งความส�าเร็จให้มาถึง	
แต่ด้วยความฝันทีย่ิง่ใหญ่และการมเีป้าหมายไว้พุง่ชน	จงึท�าให้เรือ่งราว
ของพวกเขาน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝัน
อยากจะเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเอง  

สตาร์ทอัพหลายคนก่อนที่จะยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างในทุกวันนี้ 
ครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่มีความฝัน และกล้าที่จะไล่ตามความฝันอย่างไม่ย่อท้อ 
นั่นเพราะความส�าเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันแรก แต่มีระยะทางและเวลาที่จะเป็นบทพิสูจน์ว่า ความฝันเหล่านั้น
จะเปลี่ยนเป็นความจริงบนโลกธุรกิจได้หรือไม่?
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เปลี่ยนความรักษ์โลกให้เป็น 
Digital Asset

	 โดยหลักการท�างานของแอปฯ	นี้	เพียงท�า
กจิกรรมท่ีมส่ีวนเกีย่วกบัการลดก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์	 เช่น	 ปลกูต้นไม้	 ทิง้ขยะโดยแยกขยะ	
ฯลฯ	ก็สามารถได้คาร์บอนเครดิต	 โดยระบบนี้
จะท�างานบน	 Blockchain	 จึงท�าให ้ ทุก	 
Transaction	สามารถตรวจสอบได้	 และแม้จะ
ท�ากิจกรรมท่ีเล็กท่ีสุดก็สามารถเปลี่ยนเป็น
คาร์บอนเครดิตได้	

	 “ง่ายๆ	เพียงโหลดแอปฯ	ลงทะเบียน	แล้ว
เมื่อไหร ่ ท่ีท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	 ก็ถ่ายรูปอัพขึ้นไป	 เช่น	
ปลูกต้นไม้ที่บ้าน	 ก็ถ่ายรูปต้นไม้	 แล้ว	AI	 
จะวัดความเตบิโตของต้นไม้ให้ว่า	เป็นพนัธุอ์ะไร	
มีกี่ ใบ	 ความเขียวขนาดนี้สามารถดูดซับ
คาร์บอนได้วันละเท่าไหร่	 แล้วก็เก็บเป็น
คาร์บอนเครดติให้เรา	โดยคาร์บอนเครดติทีเ่กบ็
สะสมไว้นี	้เมือ่รวบรวมได้จ�านวนหนึง่กส็ามารถ
น�าไปขายได้	แต่ไม่ได้เป็นเงิน	อาจจะแลกเป็น
กาแฟที่ คา เฟ ่อ เมซอน	 หรือบัตรก� านัล 
ที่เดอะมอลล์	 ซ่ึงท้ัง	2	 องค์กรนี้ได้เข้ามาร่วม
เป็นพาร์ตเนอร์กับเรา	 ซึ่งองค์กรใหญ่เหล่านี้ 
มีความต้องการคาร์บอนเครดิตอยู่แล้ว	 แทนที่
จะต้องรณรงค์จ่ายเงินปลูกป่า	 ก็ให้เป็นสินค้า 
ที่มีอยู่เพื่อแลกกับคาร์บอนเครดิตแทน”

	 ศกยง	 ใช้เวลาปีกว่าในการพัฒนา	CERO	
Carbon	Wallet	เพราะต้องใช้	Deep	Technology	
ไม่ว่าจะเป็น	Machine	Learning,	AI,	Big	Data,	
IoT	 เป็นต้น	 วัดผลปริมาณการลดคาร์บอน 

อย่างเป็นรูปธรรม	โดยส่วนยากที่สุดคือ	การให้
หน่วยงานก�ากับดูแลอย่างองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	
รับรอง	 อีกทั้งยังต้องใช้เวลาในการทดสอบ
ความแม่นย�าอีก	ซึ่ง	CERO	Carbon	Wallet	นี้
มีความแม่นย�าถึง	97	เปอร์เซ็นต์
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ท�าไมเมื่อองค์กรใหญ่ๆ ปลูกป่าแล้วได้คาร์บอนเครดิต แต่เราคนธรรมดาๆ  
ที่ปลูกป่าเหมือนกัน จึงไม่สามารถได้คาร์บอนเครดิตบ้าง? ศกยง พัฒนเวคิน  
ตั้งค�าถามนี้กับตัวเอง ก่อนที่จะเกิดเป็นไอเดียว่าบุคคลทั่วไปที่มีส่วนลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศก็ควรได้คาร์บอนเครดิตด้วย จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน 
CERO Carbon Wallet ข้ึนมา เพ่ือสนับสนุนให้ทุกคนรวมพลังกันช่วยโลก 

 
อยากท�า CERO Carbon 
Wallet  ให้เป็นเหมือน 
Pokémon GO ที่ทุกคน
มาช่วยกันไล่เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ 
ใช้พลังมวลชนท�าความดี 
ช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อน

รายแรก
และรายเดียวในโลก

	 การให ้คาร ์บอนเครดิตระดับบุคคลนี้	 
CERO	Carbon	Wallet	ถือเป็นรายแรก 
และรายเดียวในโลก	 โดยหลังจากเปิดให้บริการ
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 เพียง	6	 เดือน 
ก็มียอดผู้ใช้ประมาณ	48,000	 คน	 และศกยง 
ยังได้วางแผนว่าปีหน้าจะเปิดตลาดที่ประเทศ
อังกฤษและญี่ปุ่น	 โดยที่บีโอไออังกฤษให้การ
สนับสนุน	 และได้รับเงินช่วยเหลือจากญี่ปุ ่น 
ในการจัดตั้งส�านักงานที่นั่น	 ที่ส�าคัญเขาวาง 
เป้าหมายว่าในสิ้นปีหน้าจะเข้าจดทะเบียน 
ในตลาด	Live	Exchange	อีกด้วย				

	 “กว่าจะมาถงึวนันี	้ไม่ได้ง่ายเลย	เพราะการ
จะท�าเร่ืองเหล่านี้ได้ต ้องใช้	 2	 ศาสตร์คือ	
เทคโนโลยี	 และ	Sustainability	 ที่ส�าคัญ 
ต้องเข้าใจจิตวิทยามนุษย์	 มนุษย์ต้องการอะไร	
เราไปหา	Unmet	Need	 หรือความต้องการ 
ซ่อนเร้นนั้น	 แล้วออกแบบให้เป็น	Human-
centered	Design	ก็เลยตอบโจทย์คนใช้จริงๆ”

	 อย่างไรก็ตาม	 ศกยงบอกว่า	 ความส�าเร็จ 
ในวนันีม้าจากจดุเริม่ต้นของเงนิทนุที่ได้รบัจาก	
TED	Fund	 โดยเขามีไอเดียนี้เมื่อตอนเรียน
ปริญญาเอก	 จากนั้นเงินทุน	1.5	 ล้านบาท 
ของ	TED	Fund	ภายใต้โครงการ	TED	Youth	
Startup	 ก็ช่วยท�าให้เป็นรูปเป็นร่างข้ึนมา	 
ดังนั้น	 จึงกล่าวได้ว ่าเขาเริ่มต้นจากศูนย์	 
แต่	TED	Fund	ท�าให้ในตอนนี้บริษัทมีมูลค่าถึง	
1,200	ล้านบาท  

CERO Carbon Wallet
แอปฯ ที่ท�าให้คนธรรมดาก็มีคาร์บอนเครดิตได้



แจ้งเกิดระบบตรวจสอบ
ภายในแบบอัตโนมัติ

	 จะเห็นได้ว่างานตรวจสอบภายในไม่เพียง
แต่จะเป็นการตดิตามกระบวนการท�างานให้เป็น
ไปตามระบบ	ถูกต้อง	ช่วยลดข้อผิดพลาดแล้ว	
ยังช่วยสร้างมูลค่า	 (Value)	 ให้กับองค์กร 
ได้อกีด้วย	และเม่ือรวมกบั	Pain	Point	ทีเ่กดิขึน้	
ท�าให ้	 ดร.ธนสาร วาสันธิ์  CEO บริษัท  
เบสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จ�ากัด	 คิดพัฒนา	
Internal	Audit	Program	(IAP)	ขึ้นมา	เพื่อหวัง
จะช่วยยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ของประเทศไทย

	 “ระบบการตรวจสอบภายในมักจะช้ามาก	
บางทีตรวจสอบไตรมาสละครั้ งหรือสอง 
ไตรมาสครั้ง	ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทัน
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น	 แต่ถ้าเราตรวจสอบแบบ
อัตโนมัติ	 คือ	 มีการตรวจรายการท่ีผิดปกติได้
อตัโนมตัแิล้วรายงานผลทันท	ี เช่น	 ตัง้ค่าไว้ว่า 
การสั่งซ้ือวงเงิน	 50,000	 บาทจะต้องถูก 
อนุมัติก่อน	 แต่ถ้ามีรายการไหนที่ไม่มีการ
อนุมัติจะเด้งฟ้องขึ้นมาเลยว่ารายการนี้มีความ
สุ่มเสี่ยง	ท�าให้เห็นข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ทัน
ท่วงที”

หากมอง Pain Point ของการตรวจสอบภายในของประเทศไทย ต้องยอมรับว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก หากยัง
ใช้วิธีการตรวจสอบแบบเดิมๆ จะต้องใช้ทั้งก�าลังคนและระยะเวลาที่นานขึ้น แต่ถ้าเลือกใช้โปรแกรมการตรวจสอบภายใน 
ของต่างประเทศ นอกจากมีราคาสูง 10-20 ล้านบาทแล้ว ยังต้องเสียเวลาในการ Customize ให้เหมาะกับองค์กรไทยอีกด้วย

	 ดร.ธนสาร	บอกว่าการตรวจสอบภายในเป็น
เรื่องของการเงิน	 การบัญชี	 และพฤติกรรม 
การใช้ข้อมลู	ซึง่ทั้งหมดนีส้ามารถบ่งบอกอะไร
ได้หลายอย่าง	 ไม่ใช่แค่การทุจริตเพียงอย่าง
เดียว	 ยกตัวอย่าง	 ถ้ามีรายการที่ผิดปกติซ�้าๆ	
แสดงว่าก�าลังมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น	 เช่น	
จ�านวนคนไม่พอ	หรอืกระบวนการท�างานมปัีญหา	
จะท�าให้เราสามารถหาวิธีแก้ปัญหานั้นได้		

	 มากไปกว่านั้น	 ทุกๆ	 บริษัทจะมีการต้ัง 
เป้าหมายการท�างานทุกปี	 เช่น	 ต้องลดต้นทุน
เท่าไหร่	 ต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่	 ดังนั้น	 
การมีตัวกรองที่ดีย ่อมจะท�าให้ไม่สุ ่มเสี่ยง	 
จึงสามารถสร้าง	Value	กับธุรกิจได้ด้วย	

ทุ่มเวลา 2 ปี พัฒนาระบบที่มี
เพียงรายเดียวในประเทศไทย 
	 Internal	Audit	Program	 ถูกออกแบบ 
ให้สามารถใช้ได้กบัทกุธรุกิจ	ทัง้องค์การขนาดใหญ่
และ	SME	โดยไม่ต้อง	Customize	

	 “เราพฒันาโปรแกรมนี	้เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย	
เป็นมิตรกับผู้ใช้	 สามารถปลั๊กอินกับโปรแกรม
บญัชขีองบริษทัได้เลย	และราคาไม่แพง	คดิเป็น
รายเดือนตามจ�านวน	User	 ประมาณ	1,500-
2,000	 บาทต่อเดือน	 หรือบางที่จะขอซ้ือ
โปรแกรมไปเลยก็ได้”

	 ดร.ธนสาร	 บอกถึงการพัฒนาด้วยว่า	
โปรแกรมตรวจสอบภายในของประเทศไทย 
ส่วนใหญ่จะพัฒนาโดยบริษัทตรวจสอบที่ท�า 
ใช้งานกันเองเล็กๆ	น้อยๆ	เท่านั้น	การพัฒนา
ท่ีสมบูรณ์เช่นนี้ยังไม่มีใครท�า	 Internal	Audit	
Program	 ที่ เขาพัฒนาจึง เป ็นรายเดียว 
ในประเทศไทย	 แต่กว่าจะพัฒนาจนส�าเร็จได้
ต้องใช้เวลาถึง	2	ปี	

 
เป้าหมายของเรา คือ การพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือช่วยยกระดับ
การตรวจสอบภายใน
ของประเทศไทย

	 “เราใช้คนถึง	600	คน	จาก	2	กลุ่มบริษัท	
คือ	 กลุ่มบริษัทที่เตรียมจดทะเบียนเข้าตลาด
หลักทรัพย์ฯ	 และกลุ ่มบริษัทท่ีอยู ่ ในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ	 มาช่วยกันสร้างโมเดลทดลอง	 
เอาข้อมูลที่ท้ัง	600	 คนได้ลองท�าร่วมกันมา
ท�าการปรับปรุง	 เพราะเป้าหมายของเราคือ	
พฒันาเคร่ืองมอืเพือ่ช่วยยกระดับการตรวจสอบ
ภายในของประเทศ”		

	 หลังจากที่ระบบโปรแกรมการตรวจสอบ
ภายใน	 เปิดตัวสู่ตลาดประมาณเมื่อปีที่ผ่านมา	
ปรากฏว่ามหีลายองค์กรที่ใช้บรกิาร	โดยในปีแรก
สามารถสร้างรายได้	 18	 ล้านบาท	 และปีนี้ 
เพยีง	6	เดอืนแรกก็มรีายได้	16	ล้านบาท	ดังนัน้	
จงึคาดว่าจะทะลเุป้าหมายทีว่างไว้	30	ล้านบาท
ในปีนี้อย่างแน่นอน   

Internal Audit Program
ยกระดับระบบตรวจสอบภายใน ลดปัญหา เพ่ิม Value ให้ธุรกิจ
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ความส�าเร็จจากโปรเจกต์
ที่เคยล้มเหลว

	 แต่กว่าจะมาเป็นแอปฯ	Lenkila	ที่มีผู้ใช้ให้
ความสนใจมากมายแบบทุกวันนี้ 	 พีรณัฐ 
ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจด้วยการลงไปดู
ปัญหาหน้างานด้วยตนเองว่า	 แต่ละสนาม 
มีปัญหาอะไรบ้างนานร่วมปี	 แต่สุดท้ายแล้ว
ความตั้งใจของเขาก็ไปไม่ถึงฝั่งฝัน	 เพราะด้วย
โปรเจกต์นีเ้ริม่ขึน้เมือ่ปี	2559	ซึง่ขณะนัน้ระบบ
การโอนช�าระเงินยังไม่สะดวกรวดเร็วเหมือน
อย่างทุกวันนี้	 จึงไม่สามารถตอบโจทย์เรื่อง 
การช�าระเงนิได้	ประกอบกบัเขาต้องไปเรยีนต่อ 
ต่างประเทศ

	 หลายปีผ่านไป	พรีณฐัยงัไม่ล้มเลกิความฝัน	
ยงัคงใช้	Passion	ทีช่อบเล่นกฬีามากและเข้าใจ
ปัญหาอย่างแท้จริง	 น�าโปรเจกต์เดิมกลับมา 
ปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งในวันเวลาที่พร้อมกว่าเดิม	

	 “ผมพบัโปรเจกต์นีไ้ปเพราะผมแก้ปัญหาใหญ่
เรือ่งการช�าระเงินไม่ได้	หลงัจากนัน้ก็ไปเรียนต่อ
ที่ประเทศอังกฤษ	 แต่ยังคิดถึงเรื่องการสร้าง
แอปฯ	 จองสนามอยู่ตลอด	 เพราะที่อังกฤษ 
ก็เจอปัญหาแบบเดียวกัน	 พอกลับมาที่ไทย 
ผมลองเอาโปรเจกต์นีก้ลบัมาท�าใหม่แบบให้คน
เข้าถึงง่ายขึ้น	 แล้วในปี	2563	 มีการใช้	QR	
Payment	เกดิขึน้แล้ว	ใครๆ	กส็ามารถช�าระเงนิ
ออนไลน์ได้	 บวกกับบางคนอยากเตะฟุตบอล 
แต่ไม่มทีีม	อยากหาคนเล่นด้วย	เลยเหน็โอกาส
ตรงนี้จึงพัฒนาแอปฯ	ขึ้นมาใหม่”
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จากชายหนุม่ทีช่ืน่ชอบการเลน่กฬีาฟุตบอลและมองเหน็ปัญหาของการจองสนามกฬีา 
โดยเฉพาะในมุมของเจ้าของสนามที่ต้องพบเจอบ่อยที่สุดคือ ลูกค้าโทรมาจองแล้ว 
ยกเลิกกะทันหัน ท�าให้ต้องสูญเสียรายได้เป็นจ�านวนมาก และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของ พีรณัฐ มหธรรม ที่ได้ลงมือพัฒนาแอปพลิเคชันส�าหรับจองสนามกีฬา 
ในชื่อ Lenkila ที่ช่วยให้การจองสนามเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ตอบโจทย์ได้ทั้ง 
คนชอบเล่นกีฬาและเจ้าของสนามไปพร้อมๆ กัน

 
ต้องการเป็นหนึ่งในตัวแปร
ที่จะพัฒนาวงการกีฬาในไทย 
เพ่ือให้คนหันมาเล่นกีฬามากขึ้น 
จนพัฒนาต่อยอดไปสู่อาชีพ
หรือพาไทยไปฟุตบอลโลกได้

เน้นสร้างความต่าง 
ฉีกหนีจากคู่แข่ง

	 การกลับมาคราวนี้ของพีรณัฐท่ีสามารถ 
แก้ป ัญหาระบบการจ่ายเงินได้	 พร้อมทั้ง 
ตั้งใจที่อยากจะช่วยให้สนามมีรายได้เพิ่มขึ้น	
ขณะเดยีวกนักช่็วยให้คนอยากเล่นกฬีาหาเพือ่น	
หาทีมมาเล่นด้วยกันได้ง่ายๆ	 ซึ่งปรากฏว่า
แนวคดิดังกล่าวเวิร์กมาก	เพราะปัจจุบนัมสีนาม
ฟุตบอลเข้าร่วมกับแอปฯ	Lenkila	 ถึงจ�านวน	 
43	สนาม	และมีผู้ที่สมัครใช้แอปฯ	นี้	มากถึง		
7,600	คน

	 แน่นอนว่าปัจจุบันมีผู้พัฒนาแอปฯ	ส�าหรับ
จองสนามกีฬาเป็นจ�านวนมาก	 แต่ยิ่งคู่แข่ง 
มากขึ้น	 ก็ยิ่งต้องสร้างความโดดเด่นและความ
แตกต่าง	

	 “สิง่ทีแ่ตกต่างคอื	เราโฟกัสทีล่กูค้ารายเลก็ๆ	
ก่อนเลย	อย่างเช่น	บางคนเป็นคนต่างจังหวัด
และมาพักอาศัยที่กรุงเทพฯ	 เพียงคนเดียว 
แล้วอยากเตะฟตุบอลแต่ไม่มทีมี	ในขณะเดยีวกัน
ด้านเจ้าของสนามเราช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากฟีเจอร์เตะบอลบุฟเฟ่ต์	 โดยช่วงสนามว่าง
ทุ ่มถึงสามทุ ่ม	 จะจัดให้มีเตะบอลบุฟเฟ่ต ์
ที่ใครก็ได้มาเตะด้วยกัน	 ซึ่งตรงนี้ท�าให้เรา
สามารถดึงดูดสนามอื่นๆ	 เข้ามาร่วมกับเรา 
ได้ง่าย	โดยทีเ่ราไม่ต้องท�าการตลาดเลย	เพราะ
เขาเห็นว่าสนามสามารถท�าบุฟเฟ่ต์ได้เพียงแค่
ใช้แอปฯ	Lenkila”

Lenkila
บทพิสูจน์ความส�าเร็จ แอปฯ จองสนามกีฬา 

“ล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิก”

	 จาก	Passion	มาสูแ่อปฯ	Lenkila	ทัง้หมดนี้	
พีรณัฐบอกว่าเพราะเขามีความฝัน	 “ต้องการ
เป ็นหนึ่งในตัวแปรที่จะพัฒนาวงการกีฬา 
ในประเทศไทยเพือ่ให้คนหนัมาเล่นกฬีามากขึน้	
จนพฒันาต่อยอดไปสู่อาชีพหรือพานักกีฬาไทย
ไปฟุตบอลโลกได้”  



ต่อยอดธุรกิจ 
จากวิกฤตสู่โอกาสใหม่

	 จากความเชีย่วชาญในด้านการตรวจสขุภาพ
จาก	DNA	 อยู่แล้ว	 ท�าให้	 ดร.นพ.สาครินทร ์ 
บญุบรรเจดิสขุ มองเหน็โอกาสใหม่ท่ีมาพร้อมกบั
ช่วงวิกฤตโควิด-19	ที่การแพร่ระบาดของไวรัส
ท�าให้หลายคนไม่กล้าออกจากบ้าน	และไม่อยาก
เดนิทางไปโรงพยาบาลหรอืคลนิกิ	จงึได้พฒันา	
DNAcanvas	 แพลตฟอร ์มที่ ให ้บริการ 
ตรวจสุขภาพจาก	DNA	 ที่สามารถท�าได้ง่ายๆ	
ที่บ้านขึ้น

	 “บริษัท	Genfosis	เราให้บริการตรวจ	DNA	
เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคอยู่แล้ว	
โดยให้บริการผ่านคลินิกและโรงพยาบาลท่ีเป็น
ลูกค้ากับบริษัท	 เรามีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ	 ดังนั้น	 การท�า	 DNAcanvas	 
จงึเหมอืนการต่อยอดบรกิาร	โดยสามารถท�าได้
ง่ายๆ	จากที่บ้าน	ไม่ต้องเจาะเลือด	เพียงสั่งซื้อ
ชุดตรวจตามแพ็กเกจ	จากนั้นเก็บน�้าลาย	แล้ว
เราจะเข้าไปรับเพ่ือส่งตรวจห้องแล็บต่อไป	 
หลังจากนั้นรอผลการตรวจ	15	วันผ่านแอปฯ”

เปลี่ยนการดูแลสุขภาพ 
“เฉพาะบุคคล” ให้เป็นเรื่องง่าย
	 ดร.นพ.สาครินทร์	 บอกว่าการตรวจระดับ	
DNA	 เป ็นเทคโนโลยีสมัยใหม ่ที่ เ รียกว ่า	 
Precision	Medicine	 หรือการแพทย์แม่นย�า	 
ดังนั้น	 การพัฒนาแพลตฟอร์ม	DNAcanvas	 
จึ งท� า ให ้ ผู ้ ใช ้บริการได ้ รับความสะดวก	 

เพราะการตรวจสุขภาพจาก DNA ที่เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรค  
ซึ่งจะท�าให้เรารู้ เท่าทันและสามารถวางแผนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้มากขึ้น  
ส่งให้การตรวจด้วยวิธีนี้ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น สอดรับกับเทรนด์ความต้องการ
ของคนไทยที่อยากจะดูแลสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคมากกว่ารักษา

ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง	 เพียงใช้น�้าลาย
ในการตรวจแล้วส่งไปที่ห้องแล็บก็สามารถรู้ถึง
สขุภาพใน	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านวติามินและแร่ธาตุ
ที่ควรเสริมให้ร่างกาย	 ด้านการเลือกประเภท
อาหารและเคร่ืองดื่มที่ เหมาะกับร ่างกาย	 
ด้านการควบคุมน�้าหนักให้เหมาะกับร่างกาย	
ด้านสดัส่วนปรมิาณอาหารทีเ่หมาะสม	ด้านการ
ดแูลผิวพรรณและความงามทีเ่หมาะกบัร่างกาย	

 
อยากท�าให้ทุกคนมีสุขภาพท่ีดีกว่า
เดิมและแก้ปัญหาได้ตรงจุด  
จึงมีเป้าหมายคือ “DNAcanvas 
Personalized Solutions 
ส�าหรับการดูแลสุขภาพ
ของทุกคนในทุกวัน” 

และด้านความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ	ท�าให้เรา
สามารถดูแลสุขภาพได้ทันเวลาและรักษาได้
อย่างถูกต้อง	

	 “เราตั้งใจที่จะให้การดูแลสุขภาพเป็นเร่ือง 
ที่ง่ายขึ้น	DNAcanvas	 เป็นการดูแลสุขภาพ
แบบเฉพาะบคุคลทีช่่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถดแูล
สุขภาพและป้องกันการเกิดโรคได้ในทุกวัน	
อย่างในกรณีของนักแสดงชื่อดัง	 แองเจลีน่า	 
โจลี่	 ที่ได้ตัดสินใจผ่าตัดเต้านมทั้ง	2	 ข้างออก	
หลงัจากตรวจ	DNA	test	แล้วพบว่ามโีอกาสเป็น
มะเร็งเต้านมมากถึง	87	 เปอร์เซ็นต์	 ซึ่งหลัง 
การผ่าตดัโอกาสได้ลดลงเหลอืแค่	5	เปอร์เซน็ต์
เท่านัน้	หรอืถ้าหากผูใ้ช้งานมโีรคประจ�าตวัอยูแ่ล้ว
และต้องการที่จะควบคุมอาหาร	 การตรวจ	 
DNA	กจ็ะบอกประเภทอาหาร	สดัส่วนอาหารที่ 
เหมาะสมให้ได้”

	 ความโดดเด่นของ	DNAcanvas	คือ	การที่
มีทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์ข้อมูล 
ของตัวเอง	 ท�าให้ข้อมูลของ	DNAcanvas	
สามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดและเข้าใจง่าย 
ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนไทย	 นอกจากนี้	 
DNAcanvas	 ยังมีบริการแนะน�าวิธีการดูแล
สุขภาพของผู้ใช้งานหลังจากที่ผู ้ใช้งานรู ้ผล
ตรวจสุขภาพแล้ว		

	 ที่ส�าคัญ	ตลอดเวลาที่ผ่านมา	DNAcanvas	
ได้พัฒนาและปรับการใช้งานแพลตฟอร์ม 
ตามค�าแนะน�าของผูใ้ช้งานอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึ
การท�าการตลาดที่มุ ่งเน้นให้ผู ้ใช้งานเข้าใจ 
ได้ง่าย	 เน้นท่ีความพอดีระหว่างวิทยาศาสตร์
และตลาด	 จึงท�าให้สามารถเข้าถึงผู ้ใช้งาน 
และมีผู้ใช้แพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้น   

DNAcanvas 
นวัตกรรมตรวจสุขภาพระดับ DNA 

ที่ท�าได้ง่ายๆ ที่บ้าน
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เริ่มต้นไอเดียสินค้าแฟชั่น
แฮนด์เมดรักษ์โลก

	 โดยจุดเร่ิมต้นของแบรนด์	Siam	Hemp	
Jeans	เกดิจากการเหน็ปัญหาของอตุสาหกรรม
แฟชั่นที่ท�าลายสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล	
เพราะการผลิตเสื้อผ้าแต่ละครั้งจะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และสารเคมีต่างๆ	ออกมา
เป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ณฐัพลเร่ิมศกึษาเก่ียวกบั

เส้นใยกัญชงเพื่อน�ามาผลิตเป็นยีนส์	 เพราะ 
ได ้ค ้นพบว ่าเส ้นใยกัญชงสามารถดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าพืชอื่นๆ	3-4	เท่า	
อีกท้ังยังมีเส้นใยที่เหนียวนุ ่ม	 แข็งแรงกว่า 
ผ้าฝ้าย	แต่กญัชงในประเทศไทยสามารถปลกูได้
เฉพาะชาวเขาเผ่าม้งเท่านัน้	ท�าให้เขาเหน็โอกาส
ทีจ่ะช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวเผ่าม้ง	ไปพร้อมๆ	
กับการสร้างแบรนด์	Siam	Hemp	Jeans	

	 แต่กว่าจะออกมาเป็นยีนส์เส้นใยกัญชง 
ที่สมบูรณ์แบบได้นั้น	 ณัฐพลเล่าว่าต้องผ่าน 
ช่วงเวลาที่ยากล�าบากในขั้นตอนการทออยู ่
หลายครัง้	เพราะเส้นใยกญัชงนัน้จะทอยากมาก
ถ้าเทียบกับผ้าฝ้าย	 แต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อ 
คิดล้มเลิกเลยสักคร้ัง	 เพราะมีความฝันที่ 
อยากจะท�าให้อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล ้อม	 และตั้งใจสร ้างแบรนด์ ไทย 
ให้ดังไกลไปทั่วโลก

	 “เส้นใยกัญชงทอยากมาก	ขาดง่าย	ถ้าต่อ
เป็นปมไม่ดีก็จะขาดได้	 ปกติผ้าฝ้ายทอมือ 
หนึ่งวันจะได้	3-4	เมตร	แต่เส้นใยกัญชงได้แค่
ประมาณฟุตเดียว	แรกๆ	ที่ทดลองก็เสียเงินไป
หลายแสนบาท	เพราะนอกจากราคาเส้นใยกัญชง
จะสูงคือ	 กิโลกรัมละ	4,000-5,000	 บาทแล้ว	 
เราต้องมาจ้างเขาทอในราคาที่แพงขึ้นด้วย	
เพราะคนท่ีรับจ้างทอเขาต้องสละงานทอเดิม
ของเขาเพ่ือมาทองานของเรา	 แต่ก็ยอมจ่าย
เพื่อทดสอบให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด	ซึ่งสุดท้ายก็ได้ข้อ
สรุปคือ	ทอได้แต่ทอได้ช้า	แล้วผ้าก็ยังออกมา
ไม่ดีด้วย”	
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หลายคร้ังที่ไอเดียแรกอาจไม่ใช่ค�าตอบสุดท้าย เช่นเดียวกับ ณัฐพล พินิจจันทร์ 
เป็นคนหนึ่งที่ เคยผ่านความล้มเหลวกับหลายๆ ไอเดีย แต่ไม่ เคยหยุดมอง 
หาโอกาสใหม่ๆ จนกระทั่งได้มาเจอกับเส้นใยกัญชง จนในที่สุดก็สามารถปลุกป้ัน 
“Siam Hemp Jeans” แบรนด์แฟชั่นที่ผลิตยีนส์จากเส้นใยกัญชง 100 เปอร์เซ็นต์
ขึ้นมาจนได้

 
อยากสร้างชื่อเสียงให้ 
Siam Hemp Jeans โด่งดัง 
ในต่างประเทศ เพราะนี่คือ
งานแฮนด์เมดที่มีกรรมวิธี
การท�าที่ยากมาก

เปลี่ยนความยาก เป็นความ
พิเศษแบบชิ้นเดียวในโลก

	 ด้วยปัญหาต่างๆ	จากการทดลองท�า	ส่งผลให้
ณฐัพลตดัสนิใจขอทนุสนบัสนนุจาก	TED	Fund	
เพื่อมาพัฒนาเคร่ืองทอมือให้ใช้งานกับเส้นใย
กัญชงได้ง่ายขึ้น

	 “ เราใช ้ กัญชง	 100	 เปอร ์ เซ็นต ์และ 
ทอด้วยมือ	 ไม่ได้ทอเคร่ือง	 ขั้นตอนการผลิต 
เป็นแฮนด์เมดทั้งหมด	 และใช้แหล่งทอที	่
อ.ป่าซาง	จ.ล�าพนู	ท่ีข้ึนชือ่เร่ืองการทอผ้าอยูแ่ล้ว	
เราเลยม	ีStory	ทีม่าทีไ่ปและมโีอกาสทีจ่ะต่อยอด
ไปได้ไกล”

	 ทัง้นี	้ณฐัพลวางเป้าหมายของ	Siam	Hemp	
Jeans	ไว้ชัดเจนมากคือ	ต้องการสร้างชื่อเสียง
ให้โด่งดงัในต่างประเทศ	 เพราะนีค่อืงานแฮนด์เมด
ทีม่กีรรมวิธกีารท�าทีย่ากมาก	ซึง่เชือ่ว่าชาวต่างชาติ
จะให้คุณค่าถึงขั้นอยากเก็บเป็นของสะสม	 
ที่ส�าคัญนี่ยังเป็นยีนส์ที่ใครซ้ือไปก็มีตัวเดียว 
ในโลกเท่านัน้	เพราะยนีส์แต่ละตวัจะมกีารพมิพ์
ตัวเลขบ่งบอกว่ากางเกงยีนส์ตัวน้ีใช้กัญชงไป 
ก่ีกรัมและช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ไปเท่าไหร่	
ดังนั้น	จึงไม่ใช่กางเกงยีนส์ธรรมดาๆ	ทั่วไป	

	 เมื่อพูดถึงเคล็ดลับความส�าเร็จของการ
สร้างแบรนด์น้ี	 ณัฐพลก็ทิ้งท ้ายกับเราว ่า	
“ต้องหาตลาดและลกูค้าของตวัเองให้เจอเพราะ
ถ้าหาไม่เจอจะเติบโตได้ยาก”  

Siam Hemp Jeans 
ยีนส์เส้นใยกัญชง 

แฟชั่นแฮนด์เมดที่หวังดังไกลระดับโลก



เข้าใจ Paint Point พร้อม
ตอบโจทย์ความต้องการ 

	 ช่วงสถานการณ์โควิด-19	ระบาดที่ผ่านมา
ส่งผลท�าให้กจิการร้านอาหาร	โรงแรมต้องหยดุ
ชะงกั	ซึง่มผีลกระทบต่อหลายอาชพี	หนึง่ในนัน้
คือ	 เชฟ	 ท่ีมีอัตราการตกงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น	 
จากปัญหานีน้�ามาสูก่ารสร้างระบบจอง	Private	
Chef	ขึน้มาเพือ่เป็นตวักลางทีเ่ชือ่มต่อระหว่าง
เชฟและลูกค้า	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ได้รับทุน
สนับสนุนจาก	TED	Fund	เพื่อใช้ในการทดลอง
และพัฒนาระบบให้เป็นจริงได้

	 “หลังจากการเร่ิมต้นท�าระบบการจอง 
เพือ่แก้ปัญหาการว่างงานของเชฟและตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้าทีอ่ยากรบัประทานอาหาร
จากเชฟฝีมือดีแบบส่วนตัวในช่วงโควิด-19	 
ท่ีผ่านมา	เมือ่สถานการณ์กลบัมามีแนวโน้มท่ีดี
ขึ้นเราได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเพื่อพัฒนา 
ระบบเพิ่ม	 ท�าให้เจอ	Paint	Point	 ในเรื่อง
วัฒนธรรมของคนไทยที่รู้สึกว่าการรับประทาน
อาหารแบบ	Chef	Table	 มีราคาค่อนข้างสูง	 

เม่ือการท�างานทางสายงานบัญชีของ “พิตนิตสันติ์ สันติวราคม” มาถึงจุด Burnout บวกกับช่วงโควิด-19 ระบาดที่ท�าให้ 
มองเห็นว่าหนึ่งในอาชีพที่โดนผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว นั่นคือ “เชฟ” ที่ต้องเสียรายได้จ�านวนไม่น้อย จึงเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมที่จะเข้ามาแก้ Paint Point และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า

ยากต่อการเข้าถึง	 เราจึงแก้ปัญหาด้วยการ 
จัดคอร์สในราคาประมาณ	1,200	 บาทต่อคน	
เมื่อเทียบราคาทั่วไปในท้องตลาดอยู่ที่	3,000-
6,000	บาทต่อคน	เราปรบัราคาลง	เพราะอยาก
ให้ทุกคนสามารถสัมผัสประสบการณ์ในราคา 
ที่จับต้องได้”

	 “นอกจากนี้	 ระบบของเรายังมีตัวเลือก 
ท่ีหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า	 
ท้ังเชฟ	 ประเภทอาหาร	 ราคา	 และสถานที	่ 
เราสามารถจัดเตรียมให้ได้ตามทีล่กูค้าต้องการ	
โดยเราจะท�างานร่วมกับทั้ง	3	 ฝ่าย	 ทั้งเชฟ	
ลูกค้า	และสถานที่	เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์
ที่ดีในมื้ออาหาร”

สร้างมาตรฐาน สร้างโอกาส 
เพ่ือความเป็นหนึ่ง

	 ปัญหาของเชฟที่ต้องเจอคือ	 การแข่งขัน 
ที่สูง	ต้องมีโปรไฟล์ที่ดี	มีชื่อเสียงจากการออก
รายการต่างๆ	 ถึงจะเป็นที่รู้จักในวงกว้าง	 หรือ
ต้องลงทุนเปิดร้านอาหารของตัวเองเพื่อหา
รางวัลการันตี	 ซึ่งการที่จะมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก	
ต้องมีปัจจัยหลายอย่าง	 ท�าให้เชฟที่ฝีมือดี 
หลายคนขาดโอกาสในการแสดงฝีมือ

	 “ระบบของเราเปิดโอกาสให้กับเชฟทุกคน
ทั้งมีชื่อเสียง	 และไม่มีชื่อเสียง	 ได้เข้ามา 
สร้างโปรไฟล์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า	 
สิ่งท่ีเป็นก�าลังใจส�าคัญที่ท�าให้เราเดินหน้า
พัฒนาและพยายามสร้างมาตรฐานให้กับระบบ	
คือ	 ผลตอบรับที่ดีจากเชฟที่ไม่ได้มีชื่อเสียง	
ความรูส้กึที่ได้จัด	Chef	Table	คร้ังแรกให้ลกูค้า	
สิ่งน้ีเองท่ีท�าให้เราอยากจะท�าให้ขยายไป 
ในวงกว้าง	ไปในกลุม่เชฟที่ไม่ได้มชีือ่เสยีงแต่มี
ฝีมือให้เป็นที่รู้จักผ่านระบบของเรา”

 
เราอยากเป็นแอปพลิเคชันเดียว
ส�าหรับผู้ที่อยากลองประสบการณ์ 
Chef Table นึกถึงเป็นอย่างแรก 
เป็น The one and only

	 เรียกได้ว่า	 ระบบของ	Potioneer	 ถือเป็น
เจ้าเดียวในประเทศไทยที่รับการจอง	Private	
Chef	 จึงอยากสร้างมาตรฐานให้เทียบเท่ากับ
ต่างประเทศ	โดยแอปพลเิคชนัจะมรีะบบจ่ายเงนิ
ผ่านบัตรเครดิตเพื่อรองรับลูกค้าต่างชาติ
ที่ท�าการจอง	 และมีระบบ	Feedback	Loop	 
ให ้ลูกค ้าสามารถรีวิว	 เพื่อที่จะน�าข ้อมูล 
ไปพัฒนาและต่อยอด	 โดยในปีนี้ตั้งใจจะขยาย
ธุรกิจออกสู ่ตลาดต่างประเทศท้ัง	 สิงคโปร์	
ไต้หวนั	และเกาหล	ีรวมถงึการเพิม่ฟีเจอร์ใหม่ๆ	
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น   

Potioneer
ยืนหนึ่งแอปฯ จอง Private Chef กับประสบการณ์พิเศษแบบ Chef Table
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สตาร์ทธุรกิจจากความชอบ 
+ Paint Point เกษตรกร

	 จากความชอบและสนใจในเรื่องเครื่องจักร
ผนวกรวมกับการเห็นถึงปัญหา	 ข้อจ�ากัด 
ของเกษตรกรไทย	ด้วยเหตนุีจึ้งได้แรงบันดาลใจ
ในการเริ่มต้นศึกษาข้อมูล	 และหาช่องว่าง 
หรือปัญหาของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ทีม่อียู่ในปัจจบุนั	เพ่ือน�ามาออกแบบและพัฒนา
ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

	 “เราเร่ิมสนใจเร่ืองของเครือ่งจกัรตัง้แต่เรียน
มหาวิทยาลัย	 แม้จะเรียนในสาย	Marketing	 
แต่ไม่ท้ิงความชอบของตวัเอง	จนได้แรงบนัดาล
ในการสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
จากการเห็นปัญหาของเกษตรกรที่ต้องเจอ 
เมื่อใช้บริการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย	์
ทั้งปัญหาผลผลิตที่แข็งและแห้งเกินไป	 ท�าให้ 
น�า้หนกัหาย	หรือชืน้เกินไป	ท�าให้เกิดการข้ึนรา	
ซึง่ความเสยีหายทัง้หมดท�าให้เกษตรกรมต้ีนทุน
ที่เพิ่มมากขึ้น	โดยสาเหตุเกิดจากระบบควบคุม
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์ที่ยังไม ่ม ี
ความเสถียร	จากจุดนี้จึงกลายเป็น	Paint	Point	
หลักของเราในการเริ่มต้นและพัฒนาระบบ”

	 “เราได้เข้าไปปรึกษากับอาจารย์ภาควิชา
ฟิสิกส์ถึงกระบวนการผลิตและพัฒนาระบบ	 
ให้มีความเสถียร	 และเป็นไปตามความตั้งใจ 
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เปลี่ยนความชอบสู่การเริ่มต้นธุรกิจของ “ศุขมิตร ทีฆเสนีย์” น�าไปสู่การสร้าง
เทคโนโลยีที่มีความแตกต่าง ไม่เหมือนใคร พร้อมตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งาน 
และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการนวัตกรรมการอบแห้งของไทย

 
เราอยากมีโรงงาน
ที่เราเป็นผู้ถือครองเทคโนโลยี 
และเป็นโรงงานที่ล�้าที่สุด
ในประเทศ

ของเราท่ีต้องการจะตอบโจทย์	Paint	Point	 
ทีเ่กษตรกรต้องเจอ	โดยเราใช้เวลาศกึษาเรียนรู้
ควบคู่กับการเรียน	Marketing	 จนสามารถ 
เริ่มต้นท�าธุรกิจได้ตั้งแต่ตอนศึกษาชั้นปีที่	3”

สร้างความต่างด้วยเทคโนโลยี
ที่ออกแบบเองทั้งหมด

 หลงัจากเร่ิมต้นท�าธรุกจิภายใต้แบรนค์	ICM	
และมีการน�าเอาไอเดียดังกล ่าวขอรับทุน
สนับสนุนจาก	TED	Fund	 ท�าให้สามารถผลิต
และพัฒนาระบบได้ตรงตามเป้าหมายทีว่างไว้ได้	

	 “เป้าหมายของเราคือ	 การน�าเทคโนโลย ี
มาใช้ในระดบัครวัเรอืน	ท�าให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้	 และมีราคาท่ีอยู่ในระดับ 
ท่่ีสามารถซือ้ไปใช้งานได้	เราสร้างความแตกต่าง
และทนัสมยัให้กับโรงอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์	
ด้วยการใช้เทคโนโลยรีะบบหน้าจอ	และอปุกรณ์
ภายใน	โดยพฒันาเคร่ืองควบคมุโรงอบอตัโนมตั ิ
แบบอินเวอร์เตอร์	ทีเ่ราศึกษาและออกแบบเอง
ทั้งหมด	 ท�าให้เราเชื่อว่าหากเจ้าอื่นในตลาด 
จะลอกเลยีนแบบระบบเรากส็ามารถท�าได้เพยีง
แค่	 50	 เปอร์เซ็นต์	 จะไม่สามารถมีระบบ 
ที่เหมือนของเราได้ทั้งหมด”

	 อีกหน่ึงเรื่องที่ศุขมิตรให้ความส�าคัญคือ	
มาตรฐาน	 ระบบและอุปกรณ์โรงอบทุกส่วน 
จะต้องผ่านการ	QC	ก่อนการใช้งานจรงิ	เพือ่ให้
เกษตรกรหรือผู้ใช้งานมั่นใจถึงความปลอดภัย	
โดยกลุ ่มเป้าหมายที่ธุรกิจให้ความสนใจคือ	 
กลุม่เกษตรกร	หรือวสิาหกิจชมุชน	เพราะอยาก
สนับสนุนให้คนกลุ ่มนี้ ได ้เข ้าถึงนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย	 เพื่อพัฒนา 
และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต	

ICM Parabola Dome
แก้ PAINT POINT เกษตรกร 

ยกระดับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

	 “ในปีนีเ้ราตัง้เป้าว่าจะท�าการตลาดให้ความรู้
ชุมชน	 และต่อยอดธุรกิจจากโรงอบขนาดเล็ก 
สู ่โรงงานที่ทันสมัย	 และอีกหนึ่งเป้าหมาย 
ของเราในปีนี้คือ	 การท�ายอดขายให้โตข้ึน 
150	เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว”

	 อย่างไรกด็	ีสิง่ส�าคญัทีท่�าให้ธรุกจิยงัคงเดิน
ต่อไปได้คือ	 ความพยายามและไม่ยอมแพ้ 
ต่ออุปสรรค	 เพราะในทุกธุรกิจต้องพบเจอกับ
ปัญหา	 แต่อยู่ที่ว่าจะเดินหน้าจัดการกับปัญหา
หรือล ้มเลิก	 ซึ่ งศุขมิตรเลือกที่จะจัดการ 
กับปัญหา	 ใช้ความอดทน	 บวกกับความรู	้ 
ความชอบ	และเป้าหมายทีต่ัง้ไว้	เป็นแรงผลกัดนั
ในการพาธุรกิจเดินหน้าสู่ความส�าเร็จ  



จากผลการจัดอนัดบัดชันรีะบบนเิวศ
ทางสตาร์ทอัพโลกประจ�าปี 2566 
(Global Startup Ecosystem Index 
2023) โดย StartupBlink เป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่า Startup Ecosystem 
หรือระบบนิ เวศของสตาร์ทอัพไทย
นั้นมีแนวโน้มเข้มแข็งและเอื้อต่อการ
เติบโตทางธุรกิจในระดับหนึ่ง ยังจ�าเป็น 
ต้องสร้างให้ Startup Ecosystem 
มีคว ามสมบู รณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ใ นอน าคต  
เ พ่ื อจ ะช่ วยผลั กดั น ให้ สตาร์ ทอัพ
สามารถก้าวไปสู่การเติบโตและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น
นั่นเอง  
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รู้จัก Startup Ecosystem?

	 ถึงตรงนี้อาจมีหลายคนที่ยังสงสัยและ 
ไม่เข้าใจว่า	Startup	Ecosystem	คอือะไร?	และ 
มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในระบบนิเวศนี	้
หากเปรียบให ้ เ ห็นภาพชัดขึ้น	 Star tup	 
Ecosystem	ไม่ต่างจากระบบนิเวศของสัตว์ป่า
ทีม่คีวามเชือ่มโยงเกีย่วข้องกนั	อาศยัประโยชน์
ของกันและกันในการด�ารงอยู่	 เช่นเดียวกับ
ระบบนเิวศของสตาร์ทอพัทีต้่องม	ีStakeholder	
หรอืผู้ท่ีมส่ีวนร่วมในระบบนเิวศทางธรุกจิทีค่อย
สนับสนุนเก้ือกูลกัน	 โดยมาจากหน่วยงาน 
หรือกลุ ่มต่างๆ	 ที่ เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพ	
เป็นการพึง่พาอาศยักนั	หากขาดส่วนใดส่วนหนึง่	
ระบบนิเวศก็จะไม่สมบูรณ์

	 ถามว่ามีใครบ้างที่จัดว่าเป็น	Stakeholder	
ที่อยู่ในระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ	

 ธรุกิจสตาร์ทอพั (Startup)	ถือเป็นกลุม่
ที่มีความส�าคัญในระบบนิเวศเป็นอย่างมาก	 
โดยแต่ละป ีจะมีธุรกิจสตาร ์ทอัพเกิดใหม่ 
เป็นจ�านวนมาก	 และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
หรือบริการที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นหัวใจของ 
การเดินหน้าธุรกิจ

 นักลงทุนในสตาร์ทอัพ (Investor)  
เป็นอีกหนึ่งจ๊ิกซอว์ที่จะมาช่วยให้สตาร์ทอัพ
เติบโตขึ้นได ้ 	 โดยกลุ ่มนักลงทุนจะมี ท้ัง 
ในรูปแบบของ	นกัลงทนุอสิระ	(Angel	Investor)	
เป็นการใช้เงนิส่วนตวัในการลงทนุกับสตาร์ทอพั
รายใหม่ๆ	 ที่มีความน่าสนใจ	 หรือนักลงทุน
สถาบัน/ธุรกิจร่วมลงทุน	 (Venture	Capital)	 
ซึ่งมีท้ังกลุ่มองค์กรในประเทศและต่างประเทศ	

“ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 52 ของโลกที่มีระบบนิเวศทาง Startup ที่ดีที่สุดในโลก 
เป็นอันดับ 4 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
มี กรุงเทพฯ เป็นเมืองศูนย์กลางด้าน Startup ของประเทศ ติดอันดับ 74 ของโลก” 

พลังขับเคลื่อนความส�าเร็จสตาร์ทอัพไทย

เจาะอินไซด ์
STARTUP ECOSYSTEM
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เป็นการสนบัสนนุเงนิทนุ	โดยแลกกบัการถอืหุน้
ในบริษัทสตาร์ทอัพ	 รวมถึงการระดมทุนจาก
สาธารณะ	 (Crowd	Funding)	 ท่ีสตาร์ทอัพ
สามารถขอทุนจากประชาชนทัว่ไปได้	นอกจากนี้	
ยังมีในส่วนของเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 
และหน่วยงานต่างๆ	เป็นต้น

 กลุ ่มหรือองค์กรท่ีช่วยสนับสนุนให้
สตาร์ทอัพเติบโต (Supporting Organization) 
ส�าหรับผู ้ที่ เกี่ยวข ้องในกลุ ่มนี้มีค ่อนข ้าง 
หลากหลาย	 ตั้งแต่ภาครัฐ	 เอกชน	 สถาบัน 
การศึกษา	และอื่นๆ	ยกตัวอย่างเช่น

ศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ	 ทั้งในแบบ	
Academy,	 Incubator	 หรือ	Accelerator	 
มีหน้าที่ช่วยบ่มเพาะ	เป็นพี่เลี้ยง	ให้ค�าปรึกษา	
คอยสนับสนุนทั้งด้านความรู้	ช่องทาง	และการ
ต่อยอดโอกาสให้สตาร์ทอัพเติบโตได้ส�าเร็จ

สื่อ (Media)	ท�าหน้าที่ช่วยกระจายข่าว
เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อให้เป็นที่รู ้จัก 
ในวงกว้าง

บรษัิทเทคโนโลยี	หรอืองค์กรขนาดใหญ่	 
ท่ีจะเข้ามาเป็นพาร์ตเนอร์ต่อยอดทางธุรกิจ	
หรือแลกเปลี่ยน	 สนับสนุนด้านนวัตกรรม	
เทคโนโลยีใหม่ๆ

พ้ืนท่ีท�างาน (Co-Working Space) 
ส�าหรับกลุ่มสตาร์ทอัพท่ีเพิ่งเริ่มต้นใหม่และยัง
ไม่มีสถานที่ท�างานของตัวเอง

รฐับาล (Government)	มบีทบาทส�าคญั
อย่างมากท่ีจะช่วยก�าหนดทศิทางของสตาร์ทอพั	
ทั้ ง ใน เรื่ อ งของนโยบาย	 การสนับสนุน	 
และกฎหมายต่างๆ	

เปิดปัญหา 
Startup Ecosystem 
อะไรที่ต้องเร่งแก้ไข?

	 เมื่อเห็นแล้วว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สตาร์ทอัพล้วนมีความส�าคัญทั้งสิ้น	 แต่จาก 
ผลการศึกษาฉบับใหม่ของดีลอยท์	 คอนซัลติ้ง	
ในเรื่องของ	 “อนาคตของไทยสตาร์ทอัพ	 และ	
Venture	Capital”	กลบัชี้ให้เห็นถงึปัญหาหลกัๆ	
ของระบบนเิวศในประเทศไทยทีจ่�าเป็นต้องได้รบั
การแก้ไข	ได้แก่

 ปัญหาการเข้าถึงเงนิทนุของสตาร์ทอพั	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทุนในระยะเริ่มต ้น	 
หรือ	Seed	Stage

 โครงการสนับสนุนสตาร ์ทอัพของ 
หน ่ วยงานภาครั ฐที่ ไม ่ เพี ย งพอและยั ง 
ไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของสตาร์ทอัพ

 ปัญหาการเข้าถงึทีป่รกึษาของสตาร์ทอพั
ในประเทศไทย	 เนื่องจากจ�านวนที่ปรึกษา 
มีจ�ากัด

	 ดังนั้น	 หากต้องการจะสร้างให้ระบบนิเวศ
ของสตาร์ทอัพมีความเข้มแข็งและสมบูรณ์ได	้
ย่อมไม่ได้ขึน้อยูท่ีใ่ครคนใดคนหนึง่	หรือหน่วยงาน	
องค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น	 แต่ต้องอาศัย 
ทุกภาคส่วนที่อยู่รวมกันในระบบนิเวศแห่งนี้	
ร่วมด้วยช่วยกันในการขบัเคลือ่นธุรกิจสตาร์ทอพั
ของไทยให้เดินไปข้างหน้า

 

TED#1 เชื่อมโยง 
Ecosystem ผลักดัน

ความส�าเร็จสตาร์ทอัพไทย

 เพราะเล็งเห็นทั้งความส�าคัญและเข้าใจถึง
ป ัญหาท่ีเกิดขึ้นใน	Startup	 Ecosystem	 
ของไทยเวลานี้	 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	(TED	Fund)	หนึ่งใน
กลไกส�าคัญของระบบนิเวศ	 จึงได้ปักหมุด 
เชงินโยบายทีจ่ะมุง่พฒันาระบบนิเวศของวสิาหกจิ 
เริ่มต้นในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง	

	 โดยการขับเคลื่อนผ่าน	 “โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม	 และภาคีเครือข่ายพันธมิตร	
(TED : Technology, Entrepreneur, Dynamic) 
ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้เกิด
การริเริ่มสร ้างการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	 
โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไก
ส�าคัญของการเปลี่ยนผ่าน	 พร้อมทั้งพัฒนา 
องค์ความรู ้ให้แก่ผู ้ประกอบการเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมและภาคีเครือข่ายพันธมิตร	 
อีกทั้งยังเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายใหม่ระหว่าง
กองทุนฯ,	 ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ,	 กลุ่ม	Angel	Investor/Venture	
Capital	 (VC)/Corporate	Venture	Capital	
(CVC)	 รวมถงึหน่วยงานสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยผ่านการจัด
กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ ยนองค ์ความรู  ้
และกจิกรรมสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้านธรุกจิ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 ส�าหรับ	TED#1	ที่ผ่านมาได้มีการจัดระดม
ความคดิเหน็ในกลุม่ผูบ้รหิารระดับสงูจากภาครัฐ	
เอกชน	 นักลงทุน	 เครือข ่ายร ่วมพัฒนา 
ผู ้ประกอบการ	 (TED	Fellow)	 ตลอดจน 
ผู ้ประกอบการท่ีได้รับการสนับสนุนทุนจาก 
กองทุนฯ	 จ�านวนกว่า	40	 ราย	 เพื่อช่วยกัน
ออกแบบอนาคต	 “Next	 Gen	 Startup”	 
เพือ่ก�าหนดทศิทางว่าสตาร์ทอัพไทยควรเดนิไป
อย่างไร?

	 และหลังจากนี้จะมีการด�าเนินโครงการ 
รุ่นต่อๆ	 ไปอย่างต่อเนื่อง	 เพราะท้ายที่สุดแล้ว
เชือ่ว่าสตาร์ทอัพไทยจะเตบิโตอย่างแขง็แกร่งได้	
ต้องอาศัย	Startup	Ecosystem	 ที่เข้มแข็ง	 
ซึง่ต้องอาศยัพลงัจากการขบัเคลือ่นของทกุฝ่าย
ไปด้วยกันนั่นเอง  
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The Quitting Era…
โฉมหน้า “การลาออก” ยุคใหม่
	 ค�าถามนี้เองได้เข้ามาท้าทายค่านิยมและ
ความเชื่อแบบเดิมๆ	 ของการท�างานหนักแบบ
ถวายชีวิตที่หลายสังคมหรือวัฒนธรรมยึดถือ	
โดยเฉพาะช่วงหลังๆ	 เมื่อคนรุ่นใหม่มีมุมมอง 
ที่ เปลี่ ยนไปต ่อการท�างานที่ค� าว ่ า	 หนัก	 
≠	ประสบความส�าเร็จ	จนก่อให้เกิดเทรนด์แห่ง	
“การลาออกแบบใหม่”	 ขยายวงกว้างออกไป
เรื่อยๆ	

Quitfluencer หนึ่งคนออก 
หลายคนอยากออกตาม

	 รู้ไหมว่าการลาออกของพนักงานบางคน
สามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้พนักงานที่เหลือ
ตัดสินใจลาออกตามไปด้วยได้	 และนี่เองคือ 
ค�าอธิบายของปรากฏการณ์	Quitfluencer	 
ซึ่งผลส�ารวจ	White	Paper	:	Global	Workforce	
of	the	Future	2022	ของ	Adecco	Thailand	 
ได้ชี้ให้เห็นว่า	 ความรู้สึกอยากลาออกสามารถ
ส่งต่อสู่เพ่ือนร่วมงานได้	 โดย	70	 เปอร์เซ็นต์ 
ของคนที่เห็นคนอื่นลาออกจะย้อนกลับมา
พจิารณาว่าตวัเองควรลาออกดหีรอืไม่	และท้าย

ที่สุด	50	 เปอร์เซ็นต์ของคนเหล่านี้จะตัดสินใจ
ลาออกภายใน	12	 เดือนหลังจากนั้น	 โดยคน	
Gen	Z	คอืกลุม่ทีอ่่อนไหวในเรือ่งนีท้ีส่ดุ	ถ้าเหน็
คนลาออกมีโอกาสที่ตัวเองจะลาออกมากขึ้น	
2.5	เท่า	เมื่อเทียบกับคนรุ่น	Baby	Boomers	

Quiet Quitting ลาออกทิพย์  
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

	 หมดใจกับงานแต่ยังไม่กล้าลาออก	 ท�าให้
หลายคนเลือกที่จะ	Quiet	Quitting	หรือลาออก
แบบเงียบๆ	โดยท�างานตามหน้าที่เท่าที่จ�าเป็น	
เพือ่ลดความเสีย่งของการตกอยู่ในภาวะหมดไฟ	
(Burnout)	และมี	Work-life	Balance	ที่ดีขึ้น

Loud Quitting “ฉันลาออก” 
โลกต้องรู้

	 ในขณะที่ขั้วตรงข้าม	 หลายคนเลือกที่จะ 
ลาออกแบบไม่เงียบ	 หรือ	Loud	Quitting	 
ถือเป็นเทรนด์ท่ีมาแรงขึ้นเร่ือยๆ	 โดยใช้เรียก
พนักงานท่ีพร้อมลาออกโดยให้คนอื่นต้องรู้ว่า
ตวัเองลาออกเพราะอะไร	เพือ่เรียกร้องให้มกีาร
เปลี่ยนแปลง	 การไม่ถูกเพิกเฉย	 และความ
ยุติธรรมนั่นเอง

ลาออกของเขา...
โอกาสใหม่ของธุรกิจเรา 

	 ไม่ว่าเหตผุลการลาออกคอือะไร	หรอืรปูแบบ
การลาออกเป็นแบบไหน	 นี่คือโอกาสใหม  ่
ของสตาร์ทอัพ	

	 โดยมีตัวอย่างให้เห็นจาก	Exit	 สตาร์ทอัพ
สญัชาตญิีปุ่น่	ทีส่บโอกาสหยิบ	Pain	Point	ของ
สังคมการท�างานในดินแดนอาทิตย์อุทัยที่มี
วัฒนธรรมเชิดชูการท�างานหนัก	จนคนไม่กล้า
ลาออกด้วยตัวเองและประสบกับภาวะคาโรชิ	
ซนิโดรม	(Karoshi	Syndrome)	หรือการท�างาน
หนักจนตาย	สู่การมอบบริการ	“รับจ้างลาออก
แทนพนักงาน”	 ในเรตราคา	20,000	 เยน	 
หรือตีเป็นเงินไทยราวๆ	5,000	 บาทเท่านั้น	 
เพือ่ให้ลกูค้าไม่ต้องรูส้กึผดิหรอือดึอดัล�าบากใจ
เวลาไปบอกหัวหน้า	 และท�าให้การลาออกนั้น
ราบรื่นท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 โดยในแต่ละปี 
มีผู้มาใช้บริการนี้กว่า	10,000	คนเลยทีเดียว	

	 รู ้แบบนี้แล ้ว	 สตาร ์ทอัพไหนสามารถ 
ตอบโจทย์คนที่อยากลาออกได้แบบโดนใจ	
เตรียมเป็น	The	Winner	ได้เลย!    

เป็นโอกาสใหม่ Startup

เปลี่ยนปัญหา 
“ลาออก”

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า The Great Resignation หรือ “อภิมหาการลาออก” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เหล่าบรรดาพนักงาน
พากันลาออกจากงานครั้งใหญ่ของโลกในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา คือตัวแปรส�าคัญ
ที่ท�าให้คนตั้งค�าถามกับตัวเองว่า “ถึงเวลาที่จะหยุดท�างานหนักแบบขายวิญญาณได้แล้วหรือยัง?” 
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สไตล์ที่ 1

Controller 
มนุษย์รักการควบคุม

	 ตวัตึงในทีม	ท่ีหลายคนอาจมองว่า	ตรง	แรง	
หรอืดูแขง็ๆ	ไปบ้างในบางท	ีเพราะคนประเภทนี้
ชอบคมุทุกอย่างและอยากให้ทกุอย่างเป็นดัง่ใจ	
แต่ที่แน ่ๆ	 มาพร้อมกับความเป็นผู ้น�าสูง	 
กล้าตัดสินใจและลองผิดลองถูก

 ความโดดเด่น
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�างานสูง

ชอบลงมือท�าและต้องการให้ทุกอย่าง		
เป็นไปตามที่คิด

ไม่ชอบการถูกสั่ง	

 “3 อย่า” สร้างความเข้าขา
อย่าเข้าไปควบคุมคนประเภทนี้	
เพราะเหมือนเปิดศึกแบบกลายๆ	

อย่าชมเกินจริง	เพราะจะท�าให้คนสไตล์นี้
เกิดความสงสัย

อย่าคุมเกมเอง	บอกเพียงเป้าหมาย	
แล้วปล่อยให้คนประเภทนี้จัดการต่อ

 
สไตล์ที่ 2

Analyser 
นักวิเคราะห์ตัวเต็ง 

	 วางแผนเก่งกว่าใคร	 เพราะรักในเรื่องของ
ข้อมูล	 ที่ส�าคัญตัดสินทุกอย่างด้วยตรรกะ 
และเหตุผล	 ชอบความเป็นระเบียบและการม ี
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน	แต่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
แบบฉับพลัน	

“แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”
4 บุคลิกเพ่ือนร่วมงาน

 ความโดดเด่น
ชอบรวบรวม	Data

หลงใหลในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล

วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนก่อนลงมือท�า

 “3 ช.” สร้างความเข้าขา
ชัดเจน	 ถ้าถามอะไรคนกลุ่มนี้	 ให้บอก 
ไปเลยว่าอยากรู ้ เรื่องอะไร	 และท�าไม 
ถึงอยากรู้

ช้าๆ	 ให้เวลาพวกเขาได้คิดก่อนให้ค�าตอบ	
เพราะทุกค�าตอบต้องผ่านการคิดวิเคราะห์
อย่างดี

ช่องว่าง ให้	Space	คนกลุม่นี้ไม่ชอบพดูถงึ
ตัวเอง	เป็นคนเงียบๆ	เน้นพูดเรื่องผลงาน
เป็นหลัก

สไตล์ที่ 3

Promoter 
ผู้สร้างสีสันแห่งทีม 

	 คนมั่นประจ�าทีมและตัวสร้างสีสันแห่ง
องค ์กร	 ผู ้มาพร ้อมพลังงานอันล ้นเหลือ 
และความคิดที่ไม่ซ�้าใคร	 ชอบท�าอะไรสนุกๆ	 
มคีวามอดทนสงูต่อการเปลีย่นแปลง	และยืดหยุ่น
ต่อสิ่งต่างๆ	รอบตัว

 ความโดดเด่น
มีความคิดสร้างสรรค์สูง

มนุษยสัมพันธ์ดี

ปรับตัวเก่ง

 “3 ไม่” สร้างความเข้าขา
ไม่ตีกรอบ	 เป ิดพ้ืนท่ีให้ได ้ปล่อยของ 
และมีอิสระ	ไม่เคร่งครัดจนเกินไป

ไม่จ�าเจ คนกลุ่มนี้จึงเหมาะกับการให้เริ่ม
ท�าโปรเจกต์ใหม่ๆ	

ไม่ขัดจังหวะ	อย่าแสดงท่าทีว่าไม่เห็นด้วย
ในสิ่งที่คนกลุ่มนี้พูด	 เพราะท�าให้รู ้สึกว่า 
ไม่ยอมรับความคิดของเขา

สไตล์ที่ 4

Supporter 
แม่พระผู้ช่วยเหลือ 

	 ใครๆ	ก็รัก	ใครๆ	ก็ชื่นชอบ	เพราะมีน�้าใจ
และให้ความส�าคัญกับผู้อื่น	 มักใช้ความรู้สึก 
ในการตัดสินใจ	และปฏิเสธใครไม่ค่อยเป็น

 ความโดดเด่น
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

ท�างานร่วมกับทุกคนได้ดีเยี่ยม

 “3 ก.” สร้างความเข้าขา
กล่าวช่ืนชม เห็นคุณค่าและเอ่ยขอบคุณ 
ในสิ่งที่คนกลุ่มนี้ท�าอย่างจริงใจ

กระซิบถาม	 ถามถึงสิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องการ
กลับไปบ้าง	 เพื่อแสดงว่าพวกเขาไม่ได้ถูก
ละเลยหรือมองข้าม

ก�าจัดความกดข่ี	 ไม่ฉวยโอกาสเอาแต่ได้	
เพราะรู้ว่าคนกลุ่มนี้มักยอมให้เสมอ

	 เมื่อรู้แล้วว่าใครเป็นอย่างไร	 ต่อไปการ
ท�างานร่วมกันคงไม่ต้องผิดใจและเดินหน้าต่อ
ได้แบบไม่มีสะดุด   

หยุดปัญหาโลกแตกในที่ท�างาน ด้วยการท�าความเข้าใจ 
“CAPS : 4 บุคลิกเพ่ือนร่วมงาน” 
แม้ต่างสไตล์แต่สามารถร่วมหัวจมท้ายลุยงานด้วยกันได้แบบราบรื่น   
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เปิดบ้านโชว์ความส�าเร็จ  

TED Fund Open House 2023 

น�าทัพนวัตกรรมอาหาร  
ร่วมงาน Plant Based Festival 2023 

ติดตามความส�าเร็จ  
2 ผู้ประกอบการนวัตกรรมภาคใต้

ผนึก 7 หน่วยงาน 
เร่งบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่สากล

	 TED	Fund	 จัดงาน	TED	Fund	Open	House	2023	 
ต่อเนื่องปีที่	 3	 ภายใต้แนวคิด	 “SPARK	your	Creativity,	 
IGNITE	your	Potential	-	 จุดประกายความคิดสร้างสรรค	์ 
จุดไฟศักยภาพในตัวคุณ”	 แสดงผลงานนวัตกรรมของ 
ผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก	TED	Fund	 พร้อม 
เปิดพ้ืนท่ีเจรจาทางธุรกิจแก่นักลงทุนที่สนใจ	 พร้อมกิจกรรม
เสวนาให ้ความรู ้ด ้านธุรกิจ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 
ณ	สามย่านมิตรทาวน์	เมื่อเร็วๆ	นี้   

	 ผู้จัดการกองทุน	TED	Fund	ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน	
Plant	Based	Festival	2023	 พร้อมน�าทัพผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ ได ้รับการสนับสนุนทุนจาก	 
TED	Fund	 ภายใต้โครงการต่างๆ	 กว่า	7	 บริษัท	 มาร่วม 
แสดงโชว์ผลิตภัณฑ์และจ�าหน่ายตลอดภายในงาน	 โดยงานนี้
ได้รับเกียรติจาก	 ดร.อรรชกา	 สีบุญเรือง	 ประธานกรรมการ
สถาบันอาหาร	เป็นประธานในพธีิ	พร้อมด้วยเครอืข่ายพันธมติร
ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานจ�านวนมาก   

 TED	Fund	 ลงพื้นท่ีภาคใต้	 ติดตามความส�าเร็จของ 
ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุน	TED	Youth	Startup	
ในจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช	 ได้แก่	 “โรงอบแห้ง
อจัฉรยิะพลงังานความร้อนร่วม”	ผลงานนวัตกรรมที่ใช้เครือ่ง
แลกเปล่ียนความร้อนร่วมกับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	
และ	“โครงการไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลสั	ชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล”	
ทีช่่วยเกษตรกรแก้ปัญหาโรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้ราได้ถงึ	31	โรค	
และควบคุมแมลงศัตรูพืชได้	12	ชนิด   

 TED	Fund	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	
ระหว่างส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	 กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ	
(TED	Fellow)	 รวมจ�านวน	7	 หน่วยงาน	 หวังเร่งบ่มเพาะ	 
ยกระดับ	 พร้อมให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการท่ีต้องการ 
เงินทุนวิจัยพัฒนาต ่อยอดสู ่ เชิงพาณิชย ์	 ณ	 อิมแพค	 
เมืองทองธานี   

หยุดปัญหาโลกแตกในที่ท�างาน ด้วยการท�าความเข้าใจ 
“CAPS : 4 บุคลิกเพ่ือนร่วมงาน” 
แม้ต่างสไตล์แต่สามารถร่วมหัวจมท้ายลุยงานด้วยกันได้แบบราบรื่น   
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